



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 21 เดือนมกราคม พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว รุกถึงเวลาเปลี่ยนศึกษาศาสตร์ทั้งชาติ หวังปฏิรูปใหม่

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยเมื่อวันที่ 21 มกราคมว่าถึงเวลาแล้วที่ศาสตราจารย์ด้านศึกษาศาสตร์ต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง ในขณะที่มศวเน้นจุดเปลี่ยนทางวิชาการด้านศึกษาศาสตร์ใน 6 ประเด็นสำคัญคือ 1.การสร้างคามเข้มแข็งให้การเรียนการสอนอย่างมีอาชีพสำหรับศตวรรษที่ 21ครูไทยในยุคนี้ต้องเปลี่ยนตัวเอง จากเดิมที่เราเป็นผู้บอกความรู้มาวันนี้ครูต้องมีเป้าหมายให้ผู้เรียนในทุกกระดับ เก่งฉลาด รักที่จะเรียนรู้หาความรู้ตลอดชีวิต ครูต้องปรับกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการเรียนรู้ใหม่เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่เป้าหมายให้ได้ 2.การนิเทศการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่เดิมเราไม่ได้มองเพียงแคหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งแต่เดิมเรามอบหมายให้ศึกษานิเทศเป็นผู้ทำหน้าที่นี้ หากแต่ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปการนิเทศต้องทำโดยครูในโรงเรียน ตลอดถึงสถาบันอุดมศึกษา สื่อมวลชน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แต่เดิมศึกษานิเทศไม่ได้อยู่ในโรงเรียน ดังนั้นปัญหาต่างๆ เขาจึงมองไม่เห็น การนิเทศแบบใหม่จึงต้องทำอย่างเข้าใจ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคมและระบบการศึกษา 3.การเชื่อมโยงไอซีทีเพื่อการจัดการศึกษาปฏิเสหไม่ได้ว่าไอซีทีเป็นเครื่องมือที่สำคัญของการศึกษาในโลกวันข้างหน้า

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่ นอกจากนีภาษาต่างชาติยังเป็นเครื่องมือในโลกวันข้างหน้า ทำอย่างไรเราจะใช้ไอซีทีและภาษาชาติส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ เรียนรู้ตลอดเวลา ไอซีทีที่ต้องไม่ใช่เครื่องมือที่นำไปสู่ความสนุกสนาน เฮฮาเพียงอย่างเดียว แต่ไอซีทีที่ต้องส่งผลต่อการเรียนรู้และระบบการศึกษาของประเทศด้วย 4.การเชื่อมโยงต่อช่องว่างทางสังคมกับการจัดการศึกษาในอดีตเราจัดการศึกษาโดยยึดสถานศึกษาเป็นหลัก เราไม่เคยเชื่อมโยงสังคม ครอบครัว สื่อมวลชนเข้าสู่การศึกษา ต่อแต่นี้ไปเราต้องเชื่อมโยงทุกส่วนของสังคมเข้าสู่ระบบการศึกษาให้จริงจัง บางครั้งสื่อมวลชนได้ให้บทเรียนทางการศึกษาดีกว่าระบบโรงเรียนเสียอีก

"การเชื่อมต่อระบบสังคม โรงเรียน สื่อมวลชน ครอบครัว ให้เป็นสิ่งเดียวกันได้เป็นเรื่องที่ต้องทำ พ่อแม่ ครู สื่อมวลชน สังคมจึงต้องรับรู้ร่วมกันว่าเรากำลังสร้างความรู้อย่างไรให้กับเด็กเรา ต้องช่วยกันลดช่องว่างโดยใช้การศึกษาเข้ามาสร้างคนให้มีอุดมการณ์ เสียสละ มีจิตอาสา มีคุณธรรมความดีงามไปพร้อมกับความรู้ในวิชาชีพและวิชาการหลักในวิชาเอกของตัวเอง 5.การพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยองครวม ไม่อยากให้เราแยกคน แยกศาสตร์เป็นชั้นๆ เพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเด็ก ทำอย่างไรให้เด็กไทยมีความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ครู ครอบครัว สังคม สื่อมวลชนต้องช่วยกันทำให้เด็กไทยมีความเป็นองครวมอยู่ในตัวตน อย่าคิดแต่วิชาการหรือการเข้าสู่อาชีพโดยขาดอุดมการณ์ หรือขาดคุณธรรม แต่เราต้องทำให้ผู้เรียนมองทุกเรื่องให้เป็นหนึ่งเดียว ชิมชั๊บเข้าการใช้ชีวิตของพวกเขาให้ได้"

ศ.ดร.วิรุณ กล่าวว่ 6.การเชื่อมโยงศิลปะและวัฒนธรรมเข้าไปในการจัดการศึกษา การใช้วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะเข้าไปสู่ระบบการเรียนรูของผู้เรียนมันจะนำไปการขับเคลื่อนสังคมอย่างมีพลัง เพื่อให้เกิดความสามัคคี เน้นความรักในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังทำให้เกิดพลังในการสร้างสิ่งใหม่นวัตกรรมใหม่ขึ้นในสังคม เพราะศิลปะวัฒนธรรมนั้นเป็นเรื่องของความปรานี

นุ่มนวล สวยงาม ความดีงามของชุมชน กระตุ้นให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้น หากการศึกษาศาสตร์ในเมืองไทยให้ความสำคัญกับจุดเปลี่ยน 6 ประเด็น ย่อมส่งผลไปถึงการศึกษา เรียนรู้ของเด็กไทยได้อย่างแท้จริงและนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาของชาติได้ มศว ได้เสนอแนวคิดเหล่านี้ในการจัดนิทรรศการงานวันครูโลก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24 – 26 เมษายน 2552 ณ เมืองทองธานี จึงอยากให้เครือข่ายทางสังคมมีโอกาสได้เรียนรู้จุดเปลี่ยนการศึกษาศาสตร์ เพื่อจะได้ช่วยกันเปลี่ยนการศึกษาไทย